

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền báo cáo nhanh tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, từ 6 giờ ngày 19/7/2021 đến 12 giờ ngày 19/7/2021 chưa ghi nhận ca mắc mới.

Số ca mắc Covid-19 cộng dồn đến nay là 1.358 ca (từ ngày 24/6/2021 đến nay là 1.328 ca). Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Họp khẩn khi phát hiện thêm 02 ca mắc Covid-19 trong khu công nghiệp

Cụ thể, qua test nhanh tại công ty này đã phát hiện 02 công nhân dương tính, tiến hành xét nghiệm khẳng định RT-PCR ngày 18/7 cho kết quả dương tính. Ngay sau khi phát hiện 02 ca mắc, lực lượng chức năng đã cho công ty ngưng hoạt động, tiến hành khoanh vùng, truy vết các F1, F2 để cách ly theo quy định.

Ngày trong buổi sáng ngày 19/7, Trung tâm Y tế thành phố Sa Đéc phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Tháp tiến hành lấy mẫu test nhanh toàn bộ 300 công nhân của công ty này tất cả đều cho kết quả âm tính. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Cơ bản hoàn thành xây dựng bệnh viện dã chiến tại TP. Cao Lãnh

Xuất phát từ tình hình thực tế dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, việc xây dựng bệnh viện là cần thiết và được tiến hành khẩn trương, để đáp ứng nhu cầu sàng lọc, cách ly, chăm sóc, theo dõi và điều trị cho các người bệnh ở mức độ nhẹ và trung bình; mặt khác, góp phần giảm tải cho các cơ sở y tế tập trung điều trị cho các bệnh nhân nặng và rất nặng.

Theo đó, quy mô bệnh viện dã chiến khoảng 400 giường, trong đó Khu Nhà luyện tập các môn võ thuộc Khu Liên hợp thể dục thể thao khoảng 180 giường và Khu Du lịch Mỹ Trà trên 210 giường, có thể nâng tối đa 250 giường. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Thường trực Tỉnh ủy làm việc với thành phố Cao Lãnh về phòng, chống dịch

Thành phố Cao Lãnh là nơi có các cơ quan hành chính quan trọng của tỉnh đóng trên địa bàn, do đó Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng yêu cầu các cấp, các ngành của thành phố phải vào cuộc mạnh mẽ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; kích hoạt cả hệ thống chính trị cho công tác này. Các Tổ Nhân dân tự quản trên địa bàn (hơn 1.200 tổ) phải phát huy vai trò quản lý, kiểm soát cộng đồng dân cư ở cơ sở.

Đồng chí Phan Văn Thắng chỉ đạo thành phố chuẩn bị sẵn sàng sinh phẩm xét nghiệm và test nhanh Covid-19; tập huấn lực lượng tham gia test nhanh và thực hiện xét nghiệm Realtime RT-PCR; chủ động phương án “4 tại chỗ”, đặt mục tiêu phòng dịch hơn chống dịch; quản lý chặt chẽ doanh nghiệp hoạt động theo “3 tại chỗ”, khoanh vùng, dập dịch khi phát hiện ca nhiễm v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm 02 bệnh viện tuyến tỉnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương Ban Giám đốc và đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện đã có nhiều nỗ lực để phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay.

Nhiệm vụ khám, chữa bệnh đã có nhiều khó khăn, vất vả, nay thêm nhiệm vụ phòng, chống dịch thì lại càng nặng nề hơn – đồng chí Phan Văn Thắng chia sẻ và đề nghị lãnh đạo bệnh viện phải quan tâm đến đời sống của đội ngũ y, bác sĩ, tiếp tục vượt khó và giữ vững mục tiêu “bệnh viện là thành trì của phòng, chống dịch”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Phát huy vai trò các Tổ Nhân dân tự quản phòng, chống dịch Covid-19

Đó là tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò các Tổ Nhân dân tự quản trong việc quản lý, giám sát chặt chẽ từng địa bàn dân cư; tham gia với các lực lượng chức năng thực hiện đạt hiệu quả cao nhất phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, truy vết, theo dõi, quản lý người từ vùng dịch trở về địa phương và từ địa phương đi nơi khác, yêu cầu khai báo y tế kịp thời, trung thực; giám sát thực hiện nghiêm việc cách ly y tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục để nâng cao ý thức của người dân trong chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg theo nguyên tắc: “Gia đình cách ly với gia đình, xóm/ấp cách ly với xóm/ấp, xã/phường/thị trấn cách ly với xã/phường/thị trấn, huyện/thành phố cách ly với huyện/thành phố”; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “Chặt ngoài, lỏng trong”. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949